



เอาดีใส่ตัว

หายากนะครับ ถ้าจะมีใครสักคนที่มีคติความคิดว่า *ยอมทิ้งตำแหน่งทางการเมือง* เหมือนที่ “พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ” เจ้าของฉายา “มือปราบทุคตา” ตัดสินใจยื่นใบลาออก จากตำแหน่ง “ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)”

ให้เหตุผลว่าขอไปทำธุรกิจส่วนตัว และไม่ยอมให้ธุรกิจกระทบกับการทำงานราชการให้ กทม. แต่เบื้องหลังลึก ๆ น่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งระหว่าง “พรรคประชาธิปัตย์” กับ “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร” ผู้ว่าฯ กทม.

แม้ดูเหมือน “คุณชายหนู” จะไม่แคร์ “พรรคต้นสังกัด” เพราะมี “นายสุเทพ เทือกสุบรรณ” แกนนำกปปส. คอยให้ทำขอยุ่ดูจากการผลักดัน “พล.ต.ท.อำนาจ นิยมะโน” ให้เข้ามารับตำแหน่ง “ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม.” แทน แทนที่ *โดยหลงลืมข้อกฎหมายและความเหมาะสม* เนื่องจาก “พล.ต.ท.อำนาจ” ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ กทม. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระในการจัดการเลือกตั้ง และต้องมีความเป็นกลาง

และถ้ามีการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งใน กทม. ของ “มือปราบทุคตา” ไปเทียบเคียงกับ “นักการเมือง” ที่ร่วมงานกับ “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์” ต้องบอกเลยว่า *วุฒิภาวะและสปิริตสูงส่งกว่า* อย่างเทียบไม่ติด ทั้ง ๆ ที่การบริหารงาน เพื่อดูแล “เมืองหลวง” ถูกตั้งคำถามเรื่อง “ความโปร่งใส” มาโดยตลอด จนกระทั่ง “พรรคต้นสังกัด” ต้องประกาศแยกทางเดิน ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ดูอย่าง “นายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี” อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งที่แรกมีข่าวกันว่า “พรรคต้นสังกัด” ส่งไปเป็น “กาวใจ” ประสานรอยร้าว แต่ดูเหมือน “ผู้บริหาร” พรรคเก่าแก่ จะออกมาปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นกับการเข้าไปรับตำแหน่งใน กทม. ของสมาชิกพรรค

แต่ที่น่าแปลกคือ ก่อนหน้านี้ “นายอรรถวิรัช” มักชอบออกมาวิจารณ์ *เรื่องความไม่โปร่งใสของการทำงานรัฐบาลในอดีต* แต่พอเข้ามามีตำแหน่งใน กทม. “อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” กลาย

เป็นมนุษย์ล่องหนไปไหนทันที *ไม่ถือไม้อัดใด ๆ ทั้งสิ้น* หลายคนเขาคิดว่า ตำแหน่งทางการเมืองมันหอมหวาน *ใครได้มีโอกาสนั่งลง* ยากจะถอนตัวขึ้นจริง ๆ

นี่ขนาด “ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เพิ่งเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นคนกรุงเทพฯ เรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี 9 เดือน ผู้ว่าฯ กทม.” โดยเก็บข้อมูลจาก ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขต กทม. จำนวน 1,185 คน ระหว่างวันที่ 22-25 ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานของ กทม. ในยุค ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 5.87 คะแนน *ซึ่งลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.35 คะแนน*

สุดท้ายเมื่อถามว่า “ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ท่านจะสนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ หรือไม?” พบว่า *ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.3 ระบุว่า จะ “ไม่สนับสนุน” (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อนร้อยละ 15.1)* ขณะที่ร้อยละ 27.2 ระบุว่า จะ “สนับสนุน” (ลดลงร้อยละ 15.8) ส่วนร้อยละ 42.5 *ไม่แน่ใจ (เพิ่มขึ้น)*

เลขออกเรียกร้อง “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์” ถ้ามันใจในผลงานที่ผ่านมา และเชื่อว่า การผลักดันโครงการต่าง ๆ ทำด้วยความบริสุทธิ์สุจริตจริง ประกาศออกมาเลยว่า *ขอลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. อีกครั้ง* เพื่อวัดใจคนเมืองหลวงว่า ที่ผ่านมาพอใจผลงานหรือไม่

แต่ที่น่าสมเพช *และคงหวังดีเกินทางการเมือง* คือ คงเป็นความเห็นของ “น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ” อดีต ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ที่ออกมาพูดถึงกรณีนี้ที่ พรรคประชาธิปัตย์ ประกาศตัดความเกี่ยวข้องกับ “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์” ว่า มองว่าเป็นเพียงป่าที่ทางการเมือง เพื่อหลอกขอคะแนนจากคน กทม. ให้พรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง

พูดกันตรง ๆ *จะดีเลวอย่างไร* ผู้บริหารพรรคการเมืองเก่าแก่ ยังกล้ารับผิดชอบกับประชาชน เวลาสมาชิกพรรคไปทำงานแล้วเกิดปัญหา แล้วอยากถาม “พรรคเพื่อไทย” เลขออกมารับผิดชอบอะไรบ้าง หลังจาก “โครงการรับจำนำข้าว” สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ *เกิน 600,000 ล้านบาท*

“พรรคเพื่อไทย” กล้าไหมครับ... สมัยหน้าหาเสียงไปเลยว่า *จะใช้รูปแบบและวิธีการเดิม* กับการแทรกแซงรับซื้อข้าว จะได้อยู่กันไปซะที่ว่าประชาชนเขาคิดอย่างไร อ้อ...แล้วอย่าลืมนั่นว่า “โครงการรับจำนำข้าว” ไม่มีการทุจริตและคอร์รัปชัน.

“เขื่อนยันต์”